

ความศักดิ์สิทธิ์ของ "หลวงพ่อทันใจ" วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่

นำเสนอเมื่อ : 4 มี.ค. 2558

ความเชื่อ และความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำนุบำรุงศาสนสถาน และบำรุงศาสนา เพราะศรัทธาและความเชื่อ รวมไปถึงวัฒนธรรมของคนไทยชาวพุทธนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยคลายทุกข์ เศราหมองของคนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคนที่พลาดหวัง ไม่สมหวัง หรือคนที่หาที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้ว การได้ไปกราบไหว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนต่างเสาะแสวงหา เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขใจของตน โดยเฉพาะที่วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่ ก็เป็นที่รำลือในความศรัทธาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจ ที่มีผู้คนมากราบไหว้สักการะกันอย่างไม่ขาดสาย



ภาพประกอบจาก [เฟซบุ๊กวัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่](#)

วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ดานหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำปัจจุบันมี พระครูสุนทรเจติยารักษ์ (ครูบาพิณ) เป็นเจ้าอาวาส โดยไม่มีพระลูกวัด

วัดพระธาตุดอยคำ สร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”

พ.ศ. 2509 ขณะนั้นวัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมาครูแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหม้อ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ

พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว
ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา
ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่

มาทำความรู้จักกับ หลวงพ่อทันใจ กันดีกว่า ว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงได้ศรัทธา
และแวะมาสักการะไม่ขาดสาย

“หลวงพ่อตันใจ” ท่านให้โชคลาภและมีญาณพิเศษที่ให้ผู้คนที่เป็นโรคร้ายไข้เจ็บ
แม้กระทั่งอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หายขาดมาได้รวมถึงผู้คนที่นิยมเสี่ยงดวงกับกับการซื้อหวย
โชคดีกันไปอย่างไร้มาเชื่อ มีเกิดขึ้นที่วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำอันศักดิ์สิทธิ์ เล่าว่า....”ผู้โชคดีมีบุญหลายราย
ได้รับโชคจากการเขามากราบนมัสการพระธาตุและ”หลวงพ่อตันใจอันศักดิ์สิทธิ์”
นักบุญทั้งหลายที่เขามาที่วัดดอยคำ ที่เขามานมัสการกราบไหว้ต่างมีโชค รูปเทียนและดอกมะลิ 50 พวงขึ้นไป
จะไปหาซื้อที่ตลาดสดที่ไหนก็ได้ แลวนำมากราบนมัสการขอพร” ผู้นั้นจะโชคดี นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ
ที่เดินทางมาสักการะและขอพรกับหลวงพ่อตันใจ ทั้งเรื่องโชคลาภ หน้าที่การงาน หรืออาการเจ็บป่วย
โดยจะเห็นได้จากพวงมาลัยดอกมะลิที่มีผู้นำมาแกบนันจำนวนมากทุกวัน

ซึ่งล่าสุดก็มีนักธุรกิจจากหาดใหญ่ แกบนมะลิแสนพวงหลวงพ่อตันใจ หลังขายที่ดินได้ 40 ล้านบาทใน 7
วัน ซึ่งถือได้ว่าความเชื่อความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อตันใจ
เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนจากทุกสารทิศเข้าไปกราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อตันใจ
รวมไปถึงนำมะลิไปแกบนันกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว

การเดินทาง

การเดินทางไปวัดพระธาตุดอยคำ สามารถเดินทางไปวัดพระธาตุดอยคำได้ 3 ทางคือ

-เข้าทางถนนเลียบบคลองชลประทาน แยกจากถนนเชิงดอยบริเวณตลาดต้นพะยอมไปทางทิศใต้ประมาณ
6 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำจะอยู่ด้านขวา

-ไปตามถนนสาย เชียงใหม่ – ฮอด เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร จากสี่แยกสนามบิน
และมีทางแยกเลียบบคลองชลประทาน ขยายพันธุ์พืชที่ 7 เข้าไปอีก 4 กิโลเมตร
ซึ่งจากเส้นทางนี้บริเวณวัดจะอยู่ในเขตของศูนย์ขยายพันธุ์พืช

-จากจุดนี้ จะเดินทางตามเส้นทางสี่แยกสะเมิง ถนนเชียงใหม่ – หางดง
ไปตามเส้นทางเลียบบคลองชลประทาน จะมีป้ายบอกขามคลองไปทางตำบลแม่เหียะ ไปทางเดียวกับสวนราชพฤกษ์
หรือเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์วิจัยเกษตรฯTel. 053-248604 , 053-248607

ขอบคุณข้อมูลจาก [YouChiangmai](#) เรียบเรียงโดย [ครูบ้านนอกดอทคอม](#)